
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๑ 

วันท่ี    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม 

๑. นายไตรรงค  คําวิเศษณ   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ    เลขานุการสภา 

๔. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายอํานวย  หลิมปานนท   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายณรงค  กออินทร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายจํารัส  ดวงจิตต    สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายราเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายมานิตย  จิตจํานงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูลาการประชุม 

   -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปนชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสรวิศ  โสดรักษา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๗. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง   รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร    ผูอํานวยการกองชาง 
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๙. นางวิไลลักษณ แซตัน    ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. น.ส.สุจินดา  กองแกว    หัวหนาสํานักปลัด 

๑๑. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

๑๒. นางสมนิตย  ลีลานนท   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๓. นางธันยชนก  บูทอง    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๔. น.ส.เสาวลักษณ จงหวัง    หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๕. น.ส.ทิวาพร  ศรีบูรณ    หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๖. น.ส.ธารีรัตน  เวชพราหมณ   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๑๗. น.ส.สุลวีรรณ งามแปน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๘. นางธนัญกร  เอกชัย    เจาพนักงานธุรการ 

๑๙. น.ส.สุนิสา  สวยสุน    ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 

๒๐. น.ส.วีรฐัา  วงศเสรี    ผช.เจาพนักงานธุรการ 

๒๑. นายธีรวัฒน  ดุสงัด    ผช.นักประชาสัมพันธ 

 

เริ่มประชุม    เวลา๑๐.๐๐ น. 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี๑๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาลตองมีสมาชิกสภา

เทศบาล  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะ

เปนองคประชุม   บัดนี้ มีทานสมาชิกเทศบาลตําบลศรีสุนทร เขาประชุม 

จํานวน ๑๐ ทานจึงถือวาครบองคประชุมแลว กอนท่ีทานประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรจะเปดประชุมผมขอเรียนเชิญทานประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปด

ประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร คณะผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการ และผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร            

ทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบมีดังนี้ 

๑.๑"วันเด็กแหงชาติ" ท่ีถูกกําหนดใหตรงกับวันเสารท่ี ๒ ของเดือน

มกราคมของทุกป และวันเด็กประจําป ๒๕๖๒ ตรงกับวันเสาร ท่ี ๑๒ 

มกราคม ซ่ึง พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดให  คําขวัญวัน

เด็ก ๒๕๖๒  วา  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพัฒนาชาติ" และเทศบาลศรี

สุนทรไดกําหนดจัดวันเด็กข้ึนในวันท่ี ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒ ณ ขุมน้ําบาง

มะรวน ในสวนของสภาฯ ไดจัดของขวัญวันเด็กใหแกเด็กๆ เยาวชน มีการ

เลนเกมสเพ่ือประลองปญญา และมีอาหาร น้ําดื่ม จึงขอแจงใหสมาชิกสภา

ฯทุกทานเขารวมในกิจกรรมดังกลาว 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ๑.๒ .รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล                 

ศรีสุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.

๒๕๖๑ ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑             

เชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๒(๓)กําหนดใหรายงานผลและ

เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม และ

ประเมินความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติของกฎหมาย และระเบียบดังกลาว จึง

ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลศรี

สุนทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ – ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) ดังมี

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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 ๑.๓ ขอโอนท่ีดินเปนทางสาธารณประโยชนของนายภราดร หลักม่ัน 

นายไตรรงค (ประธานสภา) การขอโอนท่ีดินเปนทางสาธารณประโยชนของนายภราดร หลักม่ัน หมูท่ี 

๔ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ดวยนายภราดร  หลักม่ัน ไดโอนท่ีดินตามหลักฐานโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๙๐๕๕ เลม ๒๙๑ หนา ๕๕ เลขท่ีดิน ๘๙ หนาสํารวจ ๕๔๔๙ ขนาด

พ้ืนท่ี  ๙๕ ๓/๑๐ ตารางวา บริเวณถนนบานมาหนิก-บานบางโจ หมูท่ี ๔

ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตใหเปนทางสาธารณประโยชน 

และสํานักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ไดจดทะเบียนโอนท่ีดินแปลง

ดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชนแลว ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๒๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ทานสมาชิกชวยดูเอกสารดวยนะครับ ทานใดจะแกไขขอความสวนใด

หรือไม ถาไมมีขอใหสมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมาชิก

ทานใดท่ีเห็นวาถูกตองโปรดยกมือครับ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ ๑๐ คน  ไมเห็นชอบ  - คน   งดออกเสียง  - คน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 

๓ ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๒๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)   ดวยสํานักปลัดงานนโยบายและแผนขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิก 

สภาทองถ่ินเปนกรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล                  

ศรีสุนทร จํานวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนา จํานวน ๓ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘และแกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับ ท่ี  ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่ องจากวาระในการดํ ารงตําแหนงของ

คณะกรรมการท้ังสองคณะไดสิ้นสุดลง เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑                

ท่ีผานมา ซ่ึงตามคําสั่งเดิมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ประกอบดวย ๑. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ  ๒.นายทวีศักดิ์  เรือง

ณรงค  ๓.นายพงศกร  จินะเสนา และคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประกอบดวย ๑.นายสุ

ธรรม มุขพันธ ๒.นายมานิตย จิตจํานงค   ๓.นายอํานวย หลิมปานนท 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ใหสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร จํานวน 

๓ คนได 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ขอเสนอนายพงศกร  จินะเสนา 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายพงศกร  จินะเสนามีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คนตอไปเสนอทานท่ี 

๒ 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ขอเสนอนายสุธรรม  มุขพันธ 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายราเหม (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายสุธรรม  มุขพันธมีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คนตอไปเสนอทานท่ี ๓ 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ขอเสนอนายทวีศักดิ์  เรืองณรงค 

นายสมพร (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายอํานวย (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายทวีศักดิ์  เรืองณรงคมีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คน สรุปไดวา

คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตําบลศรีสุนทร จํานวน ๓ คนดังนี้ 

๑. นายพงศกร  จินะเสนา 

๒. นายสุธรรม  มุขพันธ 

๓. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค 
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ตอไปใหสมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร จํานวน ๓ คน 

นายอํานวย (สมาชิกสภา)   ขอเสนอนายราเหม  ไชยสิทธิ์ 

นายสมพร (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายมานิตย (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายราเหม  ไชยสิทธิ์มีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คนตอไปเสนอทานท่ี ๒ 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)   ขอเสนอนายมานิตย  จิตจํานงค 

นายทวีศักดิ์  (สมาชิกสภา)  ขอรับรอง 

นายพงศกร (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายมานิตย  จิตจํานงคมีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คนตอไปเสนอทานท่ี 

๓ 

นายสมพร (สมาชิกสภา) ขอเสนอนายอํานวย  หลิมปานนท 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา) ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายอํานวย  หลิมปานนทมีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คน สรุปไดวา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

จํานวน ๓ คนดังนี้ 

๑. นายพงศกร  จินะเสนา 

๒. นายสุธรรม  มุขพันธ 

๓. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

 

 

 



-๗- 
 

๓.๒ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ ทาน ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน และบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน และบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือ

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินเทศบาลตําบล             

ศรีสุนทร เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน

เทศบาลตําบลศรีสุนทร ชุดเดิมไดหมดวาระลงเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๑ ซ่ึงคณะกรรมการชุด เ ดิมประกอบดวย ๑.  นายทวี ศักดิ์         

เรืองณรงค  ๒. นายอํานวย  หลิมปานนท 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  ใหสมาชิกเสนอชื่อได 

นายพงศกร (สมาชิกสภา)   ขอเสนอนายทวีศักดิ์  เรืองณรงค 

นายมานิตย (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายทวีศักดิ์  เรืองณรงคมีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คนตอไปเสนอทานท่ี 

๒ 

นายสมพร (สมาชิกสภา)   ขอเสนอนายอํานวย  หลิมปานนท 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายราเหม (สมาชิกสภา)   ขอรับรอง 

นายไตรรงค (ประธานสภา) นายอํานวย  หลิมปานนทมีผูรับรองถูกตองจํานวน ๒ คน สรุปวา

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ประกอบดวย 

๑. นายทวีศักดิ์   เรืองณรงค 

๒. นายอํานวย    หลิมปานนท 



-๘- 

 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

 ๓.๓ เรื่อง ขอแกไขคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูล

ฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจหรือไดประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอแกไขคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อโดย

ทําเปนธุรกิจ หรือไดประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ (ก) รับทํา

การเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อจากฉบับละ ๑๐,๐๐๐.-บาท ลดเหลือฉบับ

ละ ๑,๐๐๐.-บาท ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง  การ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องมีปญหาในเรื่องจัดเก็บขยะเหลานี้ 

เพราะเทศบาลตําบลศรีสุนทรไมมีรถจัดเก็บขยะติดเชื้อ ซ่ึงตองจางเอกชน

มาดําเนินการจัดเก็บ ท้ังนี้ไมใหมีปญหาในการจัดเก็บขยะปนกับขยะตาม

บานเรือน เพราะขยะเหลานี้อันตรายซ่ึงตองแยกออก และเก็บอยาง

ระมัดระวัง 

นายอํานวย (สมาชิกสภา) ขอทราบขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อในแตละวัน และแนวโนมจะ

เพ่ิมข้ึนหรือไม  

นายชวลิต (รก.ผอ.กองสาธารณสุข) เนื่องจากเทศบาลศรีสุนทร ไมมีรถเฉพาะในการจัดเก็บขยะติดเชื้อเหลานี้

ขยะติดเชื้อท่ีจัดเก็บก็ประกอบไปดวย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบาน

มาหนิก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีสุนทร ในปริมาณประมาณ 

๑๐ กิโลกรัม ซ่ึงเราจะจางผูรับเหมามาดําเนินการจัดเก็บท่ัวท้ังอําเภอ

ถลาง และจะมีการนัดประชุมในเรื่องดังกลาวอีกครั้งในวันท่ี ๔ มกราคม 

๒๕๖๒ และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในตอนนี้ก็ไดมีการนําขยะมาปน

ท้ิงกับขยะบานเรือน ซ่ึงถาในเรื่องนี้ไดอนุมัติไปก็ตองแจงใหทางศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยดําเนินการดวย 



-๙- 

 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐น. 

เริ่มประชุมตอ เวลา ๑๓.๐๐น. 

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ

ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของกองศึกษาเนื่องจากงบประมาณไมไดตั้งไวในเทศ

บัญญัติ ใหกองการศึกษาชี้แจง 

น.ส.ธารีรัตน (หน.ฝายบริหารงานศึกษา) โอนเพ่ิม ๑. คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ แผนงาน

การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑเพ่ือ

ซอมแซมบํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล 

ยานพาหนะ เปนตน เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ 

 ๒. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาบํารุงรักษาท่ีดินและสิ่งกอสราง แผนงาน

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เพ่ือจายเปนคา

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือทําการดัดแปลง ตอเติม

หรือซอมแซมอาคารตลอดจนงานทาสีอาคารและอ่ืนๆ เปนเ งิน 

๑๖๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท

๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ รวมโอนเพ่ิม ๒ รายการ เปน

เงินท้ังสิ้น  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท 

 โอนลด  ๑.แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร งบประมาณตั้งไว ๖๐,๐๐๐.-บาท  



-๑๐- 

 

คงเหลือ ๖๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ

หลังโอน ๔๐,๐๐๐.-บาท  ๒.แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา ประเภทคาวัสดุ วัสดุการศึกษา งบประมาณต้ังไว 

๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.-บาท ๓.แผนงานการศึกษา งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทคาวัสดุ วัสดุงานบานงาน

ครัว งบประมาณตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-บาท ขอโอน

ลด ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐,๐๐๐.-บาท ๔.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง งบประมาณตั้งไว 

๙๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๙๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด ๘๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.-บาท ๕.แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  ประเภท

รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินประเพณีลอยกระทง งบประมาณตั้งไว 

๕๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลือ ๖๑,๒๔๗.-บาท โอนลด ๖๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๒๔๗.-บาท รวมโอนลด ๕ รายการ เปน

เ งิ น ท้ั ง สิ้ น  ๑ ๘ ๐ , ๐ ๐ ๐ . -บ า ท  โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 

ขอ ๒๗ กําหนดวา การโอนงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย

เปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด

เห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 



-๑๑- 

 

 ๓.๕ เรื่อง แกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เรื่องการกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ 

กอสรางอาคารโกดังเก็บวัสดุและอาคารสํานักงานของบริ ษัท 

หาดใหญนันทกร จํากัด 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) แกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่องการกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ ซ่ึงสามารถแกไขไดจาก

ความสูง ๖.๐๐ เมตร แตไมเกิน ๑๒.๐๐ เมตรในเรื่องของความสูงของ

อาคารราย บริษัท หาดใหญนันทกร จํากัดขออนุญาตกอสรางโกดังเก็บ

วัสดุ และอาคารสํานักงานบริษัทฯบนหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดิน 

น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๑๒ เลม๑ก. หนา ๑๒ เลขท่ีดิน ๑๗ บริเวณถนน              

มาหนิก-บางโจ หมูท่ี ๔ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายราเหม (สมาชิกสภา) ในการขอแกไขความสูง ซ่ึงทางบริษัทหาดใหญนันทกรไดขออนุญาต

กอสรางโกดังเก็บวัสดุ และอาคารสํานักงานบนโฉนดท่ีดินดังกลาว ซ่ึง

บริเวณดังกลาวไมทราบวาไปกวมกับทางสาธารณประโยชนหรือไม

อยางไร 

นายกวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ถาทางบริษัทมาขออนุญาตกอสรางอาคาร ซ่ึงถากอสรางแลวไปกวมทาง

สาธารณประโยชน  ทางเทศบาลก็ไมสามารถออกใบอนุญาตไดอยูแลว 

นายอํานวย (สมาชิกสภา) บริษัทหาดใหญนันทกร ไดเชาพ้ืนท่ีจํานวน ๑๐ ไรของนายเฉลิมเกียรติ 

เกิดทรัพยในเนื้อท่ีท้ังหมด ๓๘ ไร โดยผูใหเชารับรองวาเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ ท่ีดินทรัพยท่ีใหเชาขางตนแตเพียงผูเดียว และมีสิทธิ์อยาง

สมบูรณในการใหเชาท่ีดินทรัพยท่ีเชาไดตามกฎหมาย อีกท้ังท่ีดินดังกลาว

ไมตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงหรือภาระผูกพันกับบุคคลอ่ืนใดท้ังสิ้น ตามท่ี

ไดเอกสารมาประกอบตามแบบโฉนดจะระบุท่ีดินของชาวบานจํานวน ๘ 

โฉนดดวยกันท่ีชนกับท่ีดินท่ีใหเชา หัวโฉนดอยูระหวางตรงท่ีใหเชา ๑๐ ไร

แตหลักฐานโฉนดท่ีดินของชาวบานแตละแปลงระบุเปนทาง 

 



-๑๒- 

 

สาธารณประโยชน แตเอกสารท่ีไดรับมาหมุดโฉนดติดกับโฉนดพ้ืนท่ีใหเชา

จํานวน ๑๐ ไรไมทราบสถานท่ีเปนท่ีสาธารณประโยชนอยูตรงจุดไหน 

นายประพิษ (ผอ.กองชาง) ในสวนหัวโฉนดถาดูจากตามหลักฐานท่ีดิน หมายถึงโฉนดท่ีดินของ

ชาวบานแปลงอ่ืนๆจะมาชนกับโฉนดแปลงท่ีใหเชา เรียกวาใชโฉนด

รวมกัน ซ่ึงหมายถึงทางสาธารณประโยชนจะตองไมติดกับท่ีดินแปลงนี้

แนนอน แตพอไปดูรายละเอียดของทางสท.รา เหมบอกวา มีทาง

สาธารณประโยชน แตทางสาธารณะนี้ตองไปดูภาพถายทางอากาศจาก

สํานักงานท่ีดินกอนจะแบงแยกท่ีดิน เบื้องตนตองใหเจาของท่ีดินและ

ชาวบานมาชี้แนวเขตท่ีดิน กอนดําเนินการกอสรางจะเรียกเจาของท้ังผู

เชา ผูใหเชา และชาวบานท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินนําเรื่องใหท่ีดินตรวจสอบ

กอน ซ่ึงในตรงนี้จะขอเรื่องความสูงกอน 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ถาอยางนั้นในวันนี้ในสภาจะผานเรื่องความสูงกอน สําหรับเรื่องกอสราง

เปนอํานาจของผูบริหารฯท่ีตองรับผิดชอบ 

นายราเหม (สมาชิกสภา) ทางบริษัทหาดใหญนันทกร ไดมาขออนุญาตกอสรางแลวหรือไมอยางไร

ขอใหเทศบาลฯชวยกันทางสาธารณะไวใหกับชาวบานดวย          

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

๓.๖ เรื่อง แกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เรื่อง การกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ 

กอสรางโครงการจัดสรรท่ีดิน บานพรอมพันธ เอ็กซคลูซีฟ ถลาง ของ

บริษัท บานพรอมพันธ จํากัด 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายกวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) แกไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง การกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี ๕ กอสรางโครงการ

จัดสรรท่ีดิน บานพรอมพันธ เอ็กซคลูซีป ถลาง ของบริษัท บานพรอม 



-๑๓- 

 

พันธ จํากัด ซ่ึงเปนโครงการประกอบกิจการประเภทจัดสรรท่ีดิน จํานวน 

๗๒ แปลง บริเวณซอยบานในคลํา หมูท่ี ๑ ตําบลศรีสุนทร  

นายณรงค (สมาชิกสภา) โครงการบานจัดสรรตองมีรายละเอียดแบบแปลนใหดูบาง เพราะในคลํา

บานจัดสรรข้ึนเยอะมาก การสัญจรของรถลําบาก หนาแนน การไหลของ

น้ําไปทางไหน สภาพบานจัดสรรเปนอยางไร 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอชี้แจงในรายละเอียดการกอสรางวา อันดับแรกมีการสํารวจกอน ซ่ึง

เม่ือสํารวจแลวปรากฏวาติดพ้ืนท่ีสีเขียว กอสรางไดไมเกิน ๖ เมตรซ่ึงเปน

อํานาจของสภาฯท่ีตองอนุมัติใหกอสรางไดเกิน ๖ เมตรแตไมเกิน ๑๒ 

เมตรไดหรือไม ถาสภาฯอนุมัติทางโครงการฯจะไปดําเนินการออกแบบซ่ึง

ในพ้ืนท่ีจะออกแบบประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีสําหรับลานจอดรถ

และไปทําสิ่งแวดลอม แลวไปขออนุญาตจัดสรร หลังจากนั้นจะมาขอ

อนุญาตกอสรางจากเทศบาลฯข้ันตอนนี้จะเชิญสท.เขามาดูวาทางน้ําไป

ทางไหน มีปญหาอะไรหรือไม  

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

 ๓.๗ ขอโอนท่ีดินเปนทางสาธารณประโยชนของการเคหะแหงชาติ 

บริเวณถนนสายใน โครงการบานเอ้ืออาทรภูเก็ต หมู ท่ี ๑ ตําบล              

ศรีสุนทร 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอโอนท่ีดินเปนทางสาธารณประโยชนของการเคหะแหงชาติ ขนาดพ้ืนท่ี 

๕ ไร ๑ งาน ๓๘๕/๑๐ ตารางวา บริเวณถนนสายใน โครงการบานเอ้ือ

อาทรภูเก็ต หมูท่ี ๑ ตําบลศรีสุนทร ซ่ึงเปนทางเขา-ออก ในโครงการบาน

เอ้ืออาทรภูเก็ต ใหเปนทางสาธารณประโยชน   

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายณรงค (สมาชิกสภา) ไมนาจะรับ เพราะอาจมีปญหาตามมามากมาย  



-๑๔- 

 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา) การเคหะไดมีการจัดเก็บคาสวนกลาง ไมวาจะเปน ถนน ขยะ น้ํา ไฟฟา

และคาสาธารณูปโภคตางๆท่ีตองดูแล ในสวนของโครงการนั้น ซ่ึงคิดวา

การเคหะมีการบริหารภายในท่ีเปนกลุม เปนกอนอยูแลวแตมีการจัดตั้ง

นิติบุคคล แตตองการใหเทศบาลฯเขาไปดูแลสาธารณูปโภค ซ่ึงคิดวาไม

ถูกตอง 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) เห็นดวยตามท่ี สท.ณรงค สท.ขวัญใจท่ีไดชี้แจงมาดังกลาวมาขางตน จริง

แลวในสวนท่ีไมสามารถทําได ก็นาจะทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยัง 

ทางหลวงชนบทเพ่ือซอมแซม ปรับปรุงถนนก็ได ไมจําเปนตองโอนใหกับ

เทศบาลฯ 

นายประพิษ (ผอ.กองชาง) สําหรับเรื่องการโอนทางสาธารณประโยชนในเรื่องนี้นั้น จริงๆแลวไมเปน

การโอน แตเปนการมอบทางสาธารณประโยชน ซ่ึงดูจากดานหลังโฉนดมี

การสลักหลังไวแลว วาเปนทางสาธารณประโยชน  แตหนวยงานของรัฐ

อยูสังกัด กระทรวงมหาดไทยดวยกันถือเปนภารกิจท่ีจะตองรับ ท้ังๆท่ีจริง 

แลวสภาฯแหงนี้เคยปฏิบัติการรับโอนมาหลายครั้งแลว แตทางการเคหะ

ไดใชชองวางทางกฎหมายโดยการไปโอนกับเจาพนักงานท่ีดิน เจา

พนักงานท่ีดินรับโอนหลังเสร็จก็สงมอบใหเทศบาลในฐานะหนวยงาน

ทองถ่ิน ผูดูแลระบบสาธารณูปโภค ในการโอนถนนจํานวน ๑ เสนสําหรับ

สาธารณูปโภคท่ีจะตามมาประกอบดวย ๑.ถนน ๒.คูระบายน้ํา ๓.ระบบ

ไฟฟา ซ่ึงตองไปปรึกษากับการเคหะฯวาการรับโอนตองมีเ ง่ือนไข

อะไรบาง เพราะการเคหะไดเปนนิติบุคคลแลวซ่ึงตองรับผิดชอบระบบ

สาธารณูปโภคท้ังโครงการฯ แตประเด็นวาโครงการของรัฐจะตองไมหา

เปอรเซ็นตท่ีหักไว กับเจาพนักงานท่ีดินในการวางมัดจํา ในการทํา

โครงการ ซ่ึงหลังการรับโอนแลวการเคหะฯจะสรางหรือทําอะไรก็ตาม 

ตองของอนุญาตจากเทศบาลฯ ไมวาจะปรับปรุง ขยายโครงการ แม            

กระท้ังปอมยามก็ตองรื้อออกเพราะเปนทางสาธารณะ ซ่ึงจะมีปอมยาม

อยูบนทางสาธารณะไมได 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา) ตามท่ีผอ.กองชางไดแจ งมานั้น การเคหะได ทําการโอนเปนทาง

สาธารณประโยชนแลว แตยังไมทําขอตกลงกันระหวางเทศบาลฯ  



-๑๕- 

 

ซ่ึงทางการเคหะฯมีนิติบุคคลและตองมีวัตถุประสงคการครอบคลุม การ

ดูแลสวนกลางท้ังหมด ซ่ึงตองขอดูเง่ือนไขของนิติบุคคลมาดูกอน เพราะ

สาธารณูปโภคในชุมชนก็ยังดูแลไมท่ัวถึง   

นายณรงค (สมาชิกสภา) จากเหตุผลท้ังหมดนี้แลว คิดวาเชิญนิติบุคคลของการเคหะฯเขามาชี้แจง

รายละเอียดใหสภาฯทราบดีกวา 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) เชิญเจาหนาท่ีของการเคหะฯเขามาประชุมหารือในเรื่องดังกลาวกอน

ดีกวา  

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองคลัง) นาจะไปศึกษากฎกระทรวงมหาดไทยกอนในขอ ๕ ขอ ๖ท่ีการเคหะได

กลาวมา 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ขอเลื่อนเพ่ือพิจารณาไปกอนดีกวา  

นายไตรรงค (ประธานสภา) สรุปวาเล่ือนเพ่ือพิจารณาไปกอน 

ท่ีประชุม รับทราบ/เห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาไปกอน 

 

๓.๘ ขอโอนระบบไฟฟาสาธารณประโยชนของการเคหะแหงชาติ ๒ 

จํานวน ๗ มิเตอร และ โครงการบานเอ้ืออาทรภูเก็ต (ลิพอน) จํานวน 

๔ มิเตอร หมูท่ี ๑ ตําบลศรีสุนทร 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอโอนระบบไฟฟาสาธารณประโยชนของการเคหะแหงชาติ ๒ จํานวน ๗ 

มิเตอร และโครงการบานเอ้ืออาทรภูเก็ต (ลิพอน) จํานวน ๔ มิเตอร หมูท่ี 

๑ ตําบลศรีสุนทร ซ่ึงการเคหะไดจดทะเบียนทางเขา-ออกในโครงการ

ดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชน ตามโฉนดเลขท่ี ๒๑๐๔๓ เนื้อท่ี ๕ ไร 

๑ งาน ๓๘.๕ ตารางวาเพ่ือมอบใหเทศบาลดูแลรักษาตามความในขอ ๕ 

และขอ๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา และ

คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช

รวมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ และความในมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง (๘) แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗นั้น 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) เชิญเจาหนาท่ีของการเคหะฯเขามาประชุมหารือในเรื่องดังกลาวกอน

ดีกวา  



-๑๖- 

 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ขอเลื่อนเพ่ือพิจารณาไปกอนดีกวา  

นายไตรรงค (ประธานสภา) สรุปวาเล่ือนเพ่ือพิจารณาไปกอน 

ท่ีประชุม รับทราบ /เห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาไปกอน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องเชิญได 

นายสมพร (สมาชิกสภา) ถนนเสนออกไปบางโจ-ปาสักตอนนี้มีแคมปคนงานหลายแคมป สกปรก

มากท้ังน้ําเสีย ขยะสรางความรําคาญใหชาวบานท่ีเขาไปกรีดยาพารา

บริเวณดังกลาว แจงมายังเทศบาลชวยดําเนินการแกไข 

นายราเหม (สมาชิกสภา) ตามเสนทางดังกลาวท่ีสท.สมพรไดแจงมากระผมไดเคยดําเนินการแจงไป

ยังเจาของแคมปใหดําเนินการบางแลวท้ังเรื่องน้ํา เรื่องขยะแตยัง

เหมือนเดิม คิดวาใหกองสาธารณสุขเขาไปดูแลชี้แจงทางเจาของแคมป

นาจะดีกวา 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) เรื่องตัดหญาริมทางสาธารณะของเทศบาล ขอเสนอวาเม่ือตัดหญาแลวให

มีคนนําถุงดําตามเก็บขยะพรอมไปกับตัดหญาดวย  

นายสุนัย (รองนายกเทศมนตรี) จริงๆแลวในสัญญาจางจะแจงไวแลว ซ่ึงตองเก็บขยะไปพรอมกับตัดหญา

ดวย แตบางครั้งผูรับจางไมทําตามสัญญา ตอไปจะกําชับกรรมการตรวจ

ใหตรวจและเขมงวดมากข้ึน 

นายณรงค (สมาชิกสภา) ขอแจงเรื่องทางเทาใหเทศบาลชวยดําเนินการ สําหรับการขับรถบนทาง

เทาบริเวณตั้งแตหนาซุปเปอรซิป การเคหะเอ้ืออาทรเปนตนไปเพราะอาจ

เกิดอันตรายสําหรับประชาชนท่ีใชทางเทา 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) จะสอบถามเรื่องการฉีดน้ําทาทรายไมทราบวา เทศบาลบริการฟรีหรือไม

อยางไร 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) บริการฟรี และจะประสานไปยังบริษัท โชคชัยใหทําหลุมลางลอรถ กอน

ออกจากบริษัททุกครั้ง เพราะปญหาเหลานี้ทุกอยางก็โทษเทศบาลฯท้ังนั้น 

 นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดเสนอเรื่องในท่ีประชุมอีกหรือไม ถาไมขอปดการประชุม  

 

ปดประชุม   เวลา     ๑๔.๓๐  น. 



-๑๗- 

 

 

         (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม  มุขพันธ  ) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมนี้แลว 

 เม่ือวันท่ี   ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วชิิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท ) 

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมนี้แลว 

 เม่ือวันท่ี   ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วชิิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท )  

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 



 

 


